

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy



ภาพถ่ายกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๗ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ได้เข้าร่วมอบรม ITA ๒๐๒๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online๒๐๒๔) ณ ห้องประชุมโปงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาพสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัด สพม.ภาพสินธุ์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีโดย นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาพสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษามีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ระดับคะแนน
O27	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ o เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567 	<p>100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
ข้อควรระวัง			
1	หน่วยงานนำกิจกรรมของปีงบอื่น ๆ มาตอบ ต้องเป็นกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่านั้น หากนำกิจกรรมในปีงบประมาณอื่น ๆ จะไม่ได้คะแนน		
2	หน่วยงานนำประกาศนโยบาย No Gift Policy มาตอบ		
ตัวอย่างแหล่งข้อมูล			
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1049325343863770&set=pcb.1049329470530024 ข้อมูล ณ 18/07/2567 (สพม.ภาพสินธุ์)			